

**BÁO CÁO****Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III.2018**

Căn cứ kế hoạch số 67-KH/TĐTN-VP ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 - 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện quý III năm 2018 cụ thể, như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí:**

Thông qua các buổi giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các đợt cao điểm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện và hoạt động hè... tiếp tục tuyên truyền cho đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên về Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 13 CT/TU, ngày 25/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng... tới từng cán bộ, đoàn viên thanh niên. Qua đó, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách nêu trên đã nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác, ngăn ngừa tham nhũng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

**2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí**

Trong quý III năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 01 lớp tập huấn báo cáo viên cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 60 báo cáo viên, cán bộ đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện đề bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, thông tin chính thống, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nắm bắt, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Qua đó, phát huy vai trò phản biện của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để kích động, lôi kéo đoàn viên thanh niên và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng trước kỳ họp Quốc hội lần thứ VI.

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ Đoàn các cấp đối với Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Kết quả, có 02 lượt ý kiến được tổng hợp và gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

**3. Việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Đoàn**



Ban Thường vụ Đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở công khai thông tin cá nhân và số điện thoại liên hệ để cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn kịp thời thông tin, phản ánh khi có phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Đoàn.

Trong quý III năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn các cấp không tiếp nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm

#### **4. Chủ động, phối hợp với cơ quan báo chí trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí**

Thông qua hệ thống fanpage do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên, kịp thời cập nhật các thông tin được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn định hướng đối với kết quả giải quyết, xử lý tham nhũng trong nội bộ Đảng, chính quyền các cấp.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Nhìn chung, công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên gắn với phát huy giám sát của CBCC cơ quan đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác này.

Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, trả lương qua thẻ... được triển khai một cách toàn diện và thực hiện có hiệu quả tích cực; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan được đề cao và phát huy nên trong thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công nhân viên của cơ quan.

- Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch tài chính trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị thường xuyên, đúng quy định.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia giám sát, góp ý, đấu tranh, tố giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi, dấu hiệu sai trái trong việc sử dụng, lạm dụng ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của mình trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quý III năm 2018

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**Nơi nhận:**

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lưu VP.



**Trần Lê Duy**